



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์
รับที่ 1402/2567
วันที่ 31 ตุลาคม 2567
เวลา 10.05 น.

ที่ สร ๐๐๑๗.๓/ว ๔๘๘๖

ถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

ตามหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ สร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๘๔๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๖๗๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจ
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติราชการแทน ในการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในท้องที่/อำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์ นั้น

เนื่องจากหนังสือและคำสั่งดังกล่าว อ้างถึงและยกเลิกเลขที่คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ไม่ถูกต้อง
จังหวัดสุรินทร์จึงขอแก้ไขหนังสือและคำสั่งดังกล่าว และให้ใช้หนังสือและคำสั่งฉบับนี้แทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๐๓๙

ด่วนที่สุด
ที่ สร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๘๕๔



ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ถนนเลียงเมือง สร ๓๒๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ในท้องที่อำเภอในจังหวัดสุรินทร์

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๕๘๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๒๗๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๕๘๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในท้องที่อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจาก นายสันทิต แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้ง นายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และเป็นปัจจุบัน จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ๕๘๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เฉพาะผนวก ก. และมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติราชการแทนในการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ส่วนราชการ และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในท้องที่/อำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ศรีจันทร์เวียง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๐๓๙



คำสั่งจังหวัดสุรินทร์
ที่ ๒๗๔/๒๕๖๗

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงาน
และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในท้องที่อำเภอในจังหวัดสุรินทร์

ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๕๘๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ/หน่วยงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในท้องที่อำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์ นั้น

เนื่องจาก นายสันทิต แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พ้นจากราชการเพราะอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
และกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้ นายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และเป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัด
สุรินทร์ ที่ ๕๘๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เฉพาะหมวด ก. และมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติราชการแทน ในการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ส่วนราชการ
และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในท้องที่/อำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามบัญชีการมอบอำนาจ
แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประภาส ศรีจันทร์เวียง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ผนวก ก.

อำนาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน ในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ส่วนราชการ และกำกับดูแล การปฏิบัติราชการในท้องที่/อำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์ (แนบท้ายคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๖๗๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน ในด้านความมั่นคง การเมือง การปกครอง มีอำนาจในการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการตามการแบ่งภารกิจ และลักษณะงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/อำเภอ ดังนี้

ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ
<p>๑. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ เฉพาะ กลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และกลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒) ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๔) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๖) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สุรินทร์</p> <p>๒. กระทรวงกลาโหม</p> <p>- สำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓. กระทรวงยุติธรรม</p> <p>๑) เรือนจำอำเภอรัตนบุรี</p> <p>๒) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕. หน่วยงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล</p> <p>- ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ (ศอ.ปส.จ.สร.)</p>	<p>๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๑) ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๒) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑</p> <p>๓) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๔) สถานีตำรวจทางหลวง ๓ ฝ่ายปฏิบัติการ ๓</p> <p>๒. สำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>๑) สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๒) สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี</p> <p>๓) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์</p> <p>๔) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓. กระทรวงยุติธรรม</p> <p>๑) เรือนจำกลางสุรินทร์</p> <p>๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุรินทร์</p> <p>๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑) ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์</p> <p>๒) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.๑ (ฝั่งซ้ายห้วยสำราญ-ห้วยกำโพด)</p> <p>๓) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.๒ (เขาแหลม-ทุ่งมน)</p> <p>๔) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.๓ (ทุ่งมน-บักได-ตาเบา)</p> <p>๕) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.๔ (ห้วยเสนง-ห้วยทับทัน)</p> <p>๖) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.๕ (หินลิ่ม-พนมดิน)</p>

ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ
<p>๖. หน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>๑) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๒) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๗. อำเภอ</p> <p>๑) เมืองสุรินทร์</p> <p>๒) ปราสาท</p> <p>๓) กาบเชิง</p> <p>๔) พนมดงรัก</p> <p>๕) เขวาสินรินทร์</p>	<p>๗) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๘) สถานีวนวัฒนวิจัยทำตม อ.ทำตม</p> <p>๙) สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู อ.สังขะ</p> <p>๑๐) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ</p> <p>๑๑) หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโถง-ห้วยด่าน อ.กาบเชิง</p> <p>๑๒) หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอ็ง อ.บัวเชด</p> <p>๑๓) หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ อ.บัวเชด</p> <p>๑๔) วนอุทยานพนมสวาย</p> <p>๑๕) วนอุทยานป่าสนหนองคู</p> <p>๑๖) สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๑๗) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๑๘) งานสวนป่าดงสายทอ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา</p> <p>๑๙) งานสวนป่ากาบเชิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา</p> <p>๕. สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัด ส.ร.)</p>

๒. นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน ในด้านสังคม มีอำนาจในการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการตามการแบ่งภารกิจ และลักษณะงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/อำเภอ ดังนี้

ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ
<p>๑. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ เฉพาะ กลุ่มงานอำนวยการ</p> <p>๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓. กระทรวงแรงงาน</p> <p>๑) สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๒) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๔) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๔. กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p>- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๒) โรงพยาบาลสุรินทร์</p> <p>๓) โรงพยาบาลปราสาท</p> <p>๔) โรงพยาบาลศีขรภูมิ</p> <p>๖. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๗. สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๘. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p> <p>- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์</p>	<p>๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๑) นิคมสร้างตนเองปราสาท</p> <p>๒) นิคมสร้างตนเองเลี้ยวใหม่ จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๔) สำนักงานเคหะชุมชนสุรินทร์</p> <p>๒. กระทรวงแรงงาน</p> <p>- สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์</p> <p>๓. กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p>- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์</p> <p>๔. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์</p> <p>๒) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอแกลงที่ ๙.๓</p> <p>๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>๑) การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์</p> <p>๖. สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์</p> <p>๘. กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์</p> <p>๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑</p> <p>๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒</p> <p>๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓</p> <p>๖) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์</p> <p>๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์</p> <p>๘) วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์</p> <p>๙) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม</p> <p>๑๐) วิทยาลัยการอาชีพสังขะ</p> <p>๑๑) วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ</p> <p>๑๒) วิทยาลัยการอาชีพปราสาท</p> <p>๑๓) วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี</p>

ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ
<p>๙. อำเภอ</p> <ul style="list-style-type: none">๑) ท่าตูม๒) ชุมพลบุรี๓) รัตนบุรี๔) จอมพระ๕) สนม๖) โนนนารายณ์	<ul style="list-style-type: none">๑๔) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์๑๕) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์๑๖) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์๑๗) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ <p>๙. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <ul style="list-style-type: none">๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์๓) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ <p>๑๐. รัฐวิสาหกิจ</p> <ul style="list-style-type: none">๑) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์๒) สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์



๓. นายวีระชัย ประเสริฐโส รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน ในด้านเศรษฐกิจ มีอำนาจในการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการตามการแบ่งภารกิจ และลักษณะงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/อำเภอ ดังนี้

ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ
<p>๑. กระทรวงมหาดไทย - สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ เฉพาะ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด</p> <p>๒. กระทรวงการคลัง - คลังจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๔. กระทรวงพาณิชย์ - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕. กระทรวงอุตสาหกรรม - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๖. กระทรวงพลังงาน - สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ๔) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ๕) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ๖) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๘. กระทรวงคมนาคม ๑) สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ๒) สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ๓) สำนักงานแขวงทางหลวงสุรินทร์</p> <p>๙. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง - สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุรินทร์</p>	<p>๑. กระทรวงการคลัง ๑) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ ๒) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ๓) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ๔) ด้านศุลกากรช่องจอม</p> <p>๒. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - สถานีวิทยุณิคมวิทยาสุรินทร์</p> <p>๓. กระทรวงพาณิชย์ - สำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๒-๕ สุรินทร์</p> <p>๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ๓) โครงการชลประทานสุรินทร์ ๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ๕) สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๗) ด้านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด้านสุรินทร์ ๘) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ๙) สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ๑๐) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖ ๑๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ๑๒) ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ๑๓) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ๑๔) ด้านตรวจประมงสุรินทร์ ๑๕) ด้านตรวจพืชช่องจอม</p>

ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ
<p>๑๐. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none">๑) สำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) สุรินทร์๒) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสุรินทร์๓) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ <p>๑๑. อำเภอ</p> <ul style="list-style-type: none">๑) อำเภอสังขะ๒) อำเภอศีขรภูมิ๓) อำเภอสำโรงทาบ๔) อำเภอลำดวน๕) อำเภอบัวเชด๖) อำเภอศรีณรงค์	<p>๕. ธนาคาร/รัฐวิสาหกิจ</p> <ul style="list-style-type: none">๑) ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์๒) สถานีรถไฟสุรินทร์๓) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)๔) ธนาคารออมสิน๕) ธนาคารกรุงไทย๖) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร๗) ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์